



ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๖๓๗๑

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในคราวการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดสามารถใช้แอปพลิเคชัน Jitasa.care สำหรับบริหารจัดการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกระทรวงมหาดไทยได้หารือร่วมกับ คณะผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Jitasa.care ซึ่งได้นำแผนที่ดิจิทัลมาเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างคนที่ต้องการความช่วยเหลือ กับอาสาสมัครที่พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 โดยคณะผู้พัฒนา ยินดีให้ความร่วมมือ หากกระทรวงมหาดไทยจะประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคได้ใช้ประโยชน์ จากแอปพลิเคชัน Jitasa.care และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใช้แอปพลิเคชัน โดยจะจัดอบรมออนไลน์ เกี่ยวกับวิธีการนำเข้าสู่ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้วเห็นว่า แอปพลิเคชัน Jitasa.care สามารถเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับการดูแลประชาชนและบริหารสถานการณ์รองรับการเปิดประเทศในระยะเร่งด่วนและเตรียมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในระยะต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน Jitasa.care เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่ และช่วยเหลือประชาชน อาทิ ข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีน จุดตรวจคัดกรองโควิด - 19 จุดฉีดวัคซีน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม การรับส่งผู้ป่วย และสิ่งของอื่นๆ ตามความต้องการ หรือในกรณีผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์

๒. ส่งเสริมให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนักเรียนที่เป็นจิตอาสา ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำต่าง ๆ ในพื้นที่ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หรืออาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก เข้าถึงแอปพลิเคชัน Jitasa.care เพื่อเฝ้าสังเกต ติดตาม และประสานงานการช่วยเหลือ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใช้แอปพลิเคชัน Jitasa.care

๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมออนไลน์เกี่ยวกับวิธีการนำเข้าสู่ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน Jitasa.care โดยแจ้งรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยทราบผ่านระบบ google form ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ กำหนดการอบรมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘

คู่มือแอปพลิเคชัน Jitasa.care จิตอาสาดูแลไทย
(สำหรับผู้ขอความช่วยเหลือ)



คู่มือแอปพลิเคชัน Jitasa.care จิตอาสาดูแลไทย
(สำหรับอาสาสมัคร)



การแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อเข้าอบรมแอปพลิเคชัน jitasa.care



<https://forms.gle/1YGpx1oyebiTZ1v77>